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การแก้ไขปัญหาหรือการถกเถียงกันเกี่ยวกับการจับลูกกุ้งมังกร 

Mrs. Susi Pudjiastuti รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง (ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒) ได้ออก
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ ว่าด้วย การจับกุ้งมังกร ปูทะเลและปูม้า กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๖ ปี ๒๕๖๐ ว่า
ด้วย การห้ามจับกุ้งมังกร ปูทะเลและปูม้า ซึ่งกฎกระทรวงดังกล่าวได้ห้ามชาวประมงจับลูกกุ้งมังกรที่มีน ้าหนักต่้า
กว่า ๒๐๐ กรัม เพ่ือเป็นการป้องกันการลักลอบขายไปยังต่างประเทศ และเป็นการรักษาทรัพยากรกุ้งมังกรไว้ให้คง
อยู่ถึงรุ่นต่อๆไป เนื่องจากช่วงหลังมานี จ้านวนกุ้งมังกรของอินโดนีเซียได้ลดลงเป็นจ้านวนมาก 

Mr. Edhy Prabowo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงคนใหม่ ได้ เปิดรับฟัง
ข้อเสนอแนะหรือปัญหาจากผู้ประกอบการด้านการประมง ซึ่งผู้ประกอบการได้เสนอว่า ขอให้มีการยกเลิกการห้าม
การขายลูกกุ้งมังกร ในเรื่องนี รัฐมนตรีได้ชี แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นการท้าลาย
ทรัพยากรกุ้งมังกร กฎกระทรวงดังกล่าวเป็นการรักษาทรัพยากรกุ้งมังกรไว้ให้คงอยู่ถึงรุ่นต่อๆไป ดังนั น การจับลูก
กุ้งมังกรจากท้องทะเล อาจจะพิจารณาเพ่ือน้าไปใช้ประโยชน์โดยการเพาะเลี ยง แต่จะต้องท้าการเพาะเลี ยงบริเวณ
พื นที่เดียวกันกับบริเวณท่ีได้กุ้งมังกรมาเท่านั น 

Mr. Luky Adrianto คณบดีคณะประมง สถาบันเกษตรศาสตร์โบกอร์กล่าวว่า การเพาะเลี ยงกุ้งมังกรมี
ศักยภาพทางเศรษกิจค่อนข้างสูง ดังนั น รัฐบาลน้าจะพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องการจับลูกกุ้งมังกร โดยเฉพาะ
ต้องมีมาตรการควบคุมดูแลในการเพาะเลี ยงอย่างเข้มงวด 
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